

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดที่ ๓ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้มาประชุม

๑. ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก	แก้ววิไล	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๒. ผศ.สมเกียรติ	ทองแก้ว	รองประธานคนที่ ๑
๓. นายสุนทร	เหรียญจื้อ	รองประธานคนที่ ๒
๔. นายทงงค์	โพธิ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๕. อาจารย์นพกฤษณ์	ดำน้อย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๖. อาจารย์รัชดาศักดิ์	สุเพ็งคำ	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๗. นายโยธิน	หนูแดง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๘. อาจารย์สัมพันธ์	สุวรรณคีรี	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๙. อาจารย์กฤตพร	ชูแสง	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๐. ผศ.สุธี	จันทราภาขจี	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๑. ผศ.ดร.นพมณี	ฤทธิกุลสิทธิชัย	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๒. ผศ.พีรญา	เชตุพงษ์	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ เหรียญกษาปณ์และข้าราชการ
๑๓. ผศ.ศุภวุฒิ	เนตรโพธิ์แก้ว	กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ/ เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.

เปิดประชุม โดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ผศ.ดร.นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเสนอแก้ไขรายงาน ดังนี้

จากเดิม

หน้าที่ ๖

- ระเบียบวาระที่ ๕ บรรทัดที่ ๓-๕ วาระที่ ๕.๑.๒ คำว่า “จากข้อที่ ๕.๑.๑ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว แจ้งต่อที่ประชุม ปอมท.ว่าได้เคยทวงตงในบางมาตราของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วในตอน ที่ สกอ.มาจัดงานรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ แต่พบว่าในข้อทวงตงยังไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แต่อย่างใด และ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ก็ได้ทวงตงไปอีกในบางรายมาตราของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใน

แก้ไขใหม่เป็น

หน้าที่ ๖

- ระเบียบวาระที่ ๕ บรรทัดที่ ๓-๕ วาระที่ ๕.๑.๒ คำว่า “จากข้อที่ ๕.๑.๑ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว แจ้งต่อที่ประชุม ปอมท.ว่าได้เคยท้วงตงในบางมาตราของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วในตอน ที่ สกอ.มาจัดงานรับฟังความคิดเห็นของ บุคลากรในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ แต่พบว่าในข้อท้วงตงยังไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แต่อย่างใด และ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ก็ได้ท้วงตงไปอีกในบางรายมาตราของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ใน

ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเสนอแก้ไขรายงาน ดังนี้

จากเดิม

หน้าที่ ๗

บรรทัดที่ ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ แจ้งด้วยวาจาว่าไม่มีคุณสมบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เพราะเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการ

แก้ไขใหม่เป็น

หน้าที่ ๗

บรรทัดที่ ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ แจ้งด้วยวาจาจากทางเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล ว่าไม่มีคุณสมบัติในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้เพราะเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการ

มติที่ประชุม

รับทราบ เห็นชอบให้แก้ไขดังเสนอ

วาระที่ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

จากเดิม

หน้าที่ ๓

- **ระเบียบวาระที่ ๕** ตรงย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ จาก “นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ ๒ แจ้งต่อที่ประชุมว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการที่จะพิจารณาในการแสดงจุดยืนดังกล่าวนี้”

แก้ไขใหม่เป็น

หน้าที่ ๓

- **ระเบียบวาระที่ ๕** ตรงย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ เป็น “นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ ๒ ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ให้ละเอียดรอบคอบก่อนจะลงมติ เนื่องจากเห็นว่า การแสดงออกหรือการออกประกาศเจตนารมณ์ คัดค้านเรื่องดังกล่าวไม่แน่ใจว่าเป็นอำนาจหรือหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ หรือไม่และอย่างไร ซึ่งหากสภาคณาจารย์ฯ ได้มีการลงมติเห็นด้วยให้เสนอเรื่องคัดค้านดังกล่าวให้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบตลอดจนมีการออกประกาศแสดงเจตนารมณ์ของสภาคณาจารย์ฯ คัดค้านการสรรหาอธิการบดีออกไปสู่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว อาจจะมีผลเสียหายต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการทั้งคณะได้ โดยได้ให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. เกี่ยวกับการดำเนินการที่มีการฟ้องร้องในทางศาลปกครองกลาง เรื่องการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร นั้น เห็นว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่ใช่คู่กรณีในคดีดังกล่าว ดังนั้น สภาคณาจารย์ฯ จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีมติแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ ๒ นี้”

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้แก้ไขดังเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง และติดตาม

วาระที่ ๓.๑ เรื่องการพิจารณาทบทวนระยะเวลาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายของ นางสาวนฤมล พัวไพบูลย์ อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าในที่ประชุมว่าในขณะที่ทางคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาไม่เห็นชอบให้ นางสาวนฤมล พัวไพบูลย์ อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพราะเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ได้ขอกำหนดตำแหน่งหลังจากที่ นางสาวนฤมล พัวไพบูลย์ ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศออสเตรเลีย ที่

มีคำสั่งมหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ จึงไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ระบุไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ติดตามหาข้อมูลมาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ ๓.๒ พิจารณาทบทวนผลการลงมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ เกี่ยวกับการคัดค้านการสรรหาอธิการบดีครั้งใหม่ ในคราวการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ในที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีถกเถียงกันอย่าง ขว้างขวางว่าการทำหน้าที่ของตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่ต้องไปทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการเพื่อแสดงบทบาทจุดยืนและแก้ไขปัญหาให้แก่บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน เพราะที่ผ่านมาการทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ยังมีข้อบกพร่องหย่อนยานหลายประการ อาทิเช่น การมาทำหน้าที่ในประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในแต่ละครั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่มาเข้าร่วมประชุมต้องมารอตั้ว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) เกือบจะทุกครั้ง และต้องมีการตามหาตัวเสมอ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานในการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ในการเซ็นเอกสาร หนังสือ บันทึกข้อความในงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้อย่างเต็มที่ การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีอุปสรรคปัญหาโดยตลอดในการทำหน้าที่ของ สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบัน

จากมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต่อการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร ในครั้งที่ ๒ จากที่ประชุมได้มีมติด้วยเสียงข้างมาก ๘ ต่อ ๒ เสียง ในการกำหนดให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในระยะปีวาระการลงมติเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร จากการสรรหาอธิการบดีในครั้งที่ ๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยซึ่งภายหลังจากมีมติสภาคณาจารย์และข้าราชการถึงการไม่สนับสนุนและไม่ขอเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระดังกล่าวแล้ว สภาคณาจารย์และข้าราชการจะได้ทำบันทึกถึง นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบถึงมติดังกล่าวด้วย และมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในหลายๆท่านได้สอบถามไปยังตัว ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ว่าได้ฝ่าฝืนมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งจากการสอบถามไปที่ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้รับแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระเลือกการลงมติเพื่อเลือกบุคคลให้สมควรให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร โดยได้อยู่ในประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และได้ไปร่วมโหวตแบบเปิดเผยเพื่อเลือก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร อีกด้วย ทั้งที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติขอให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในฐานะตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่เข้าร่วมการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร ในครั้งนี้

นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้ขอถามที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่าการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ท่านใดเป็นผู้บรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในวันนี้

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าระเบียบวาระเรื่องสืบเนื่องและติดตาม ซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่จะต้องพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ และวาระเพื่อพิจารณานี้ ฝ่ายเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้บรรจุระเบียบวาระเพื่อให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ

นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาถอนระเบียบวาระการประชุมในวาระที่ ๓.๒, วาระที่ ๔.๑-๔.๓ ออกจากการประชุมในวันนี้

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้ขอเสนอให้ในที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีการพิจารณาลงมติว่าจะให้มีการพิจารณาในระเบียบวาระนี้ต่อไปหรือไม่ โดยลงมติตามข้อที่ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ ด้วยวิธีการลงมติแบบเปิดเผย

ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ประชุมว่าจริงๆแล้วในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ และ ผศ.สุธี จันทราภาขจี ได้ขอเสนอต่อที่ประชุมให้เปลี่ยนระเบียบวาระที่ ๔.๑ เปลี่ยนเป็นระเบียบวาระ ๓.๒

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบให้เปลี่ยนระเบียบวาระที่ ๔.๑ เป็นวาระที่ ๓.๒ และต่อมาที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นควรไม่ให้ถอนระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๒ และวาระที่ ๔.๑-๔.๓ ด้วยคะแนนเสียง ๖ เสียง และเห็นควรให้ถอนวาระที่ ๓.๒ และวาระที่ ๔.๑-๔.๓ ด้วยคะแนนเสียง ๒ เสียง และงดออกเสียง ๔ เสียง ที่ประชุมจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ดำเนินการประชุมต่อไปเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๓.๒ และวาระที่ ๔.๑-๔.๓

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาการทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ต่อการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร ครั้งใหม่ ที่ผลการดำเนินการของ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ออกมาไม่เป็นไปตามมติประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในคราวการลงมติในการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้พิจารณาว่าการทำหน้าที่ของ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในหลายๆครั้งที่ผ่านมามีปัญหา เช่นการเสนอเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ และที่ประชุมมีมติไปแล้วหลายๆเรื่อง ไม่เคยได้รับการบรรจุลงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเลยแม้แต่ครั้งเดียว ทำให้หลายๆเรื่องไม่สามารถดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้เลย แม้แต่ครั้งเดียว อาทิเช่นการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ไม่ถูกต้องและเป็นธรรมของ ผศ.พีรญา เขตพงษ์ จนผ่านรอบการประเมินที่มีปัญหาถึง ๒ ครั้ง เพราะถ้าหากไม่มองว่า ผศ.พีรญา เขตพงษ์ เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมองว่า ผศ.พีรญา เขตพงษ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนคนหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็สมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ทางคณะกรรมการธุรกิจ หรือมหาวิทยาลัย รับทราบตามช่องทางของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่รอบการประชุมผลการปฏิบัติราชการของ ผศ.พีรญา เขตพงษ์ ในรอบที่แล้วด้วย ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติให้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) บรรจุเรื่องเพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเป็นธรรม ตามความเหมาะสม แต่ก็ไม่มีผลการดำเนินการตามมติของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามที่ที่ประชุมมอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ไปดำเนินการต่อไปในการนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นที่ประชุมจึงพิจารณาว่าประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ไม่เอาใจใส่ดูแลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ เท่าที่ควรและต้องปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทำให้เรื่องที่เป็นปัญหาในระดับต่างๆ ไม่ถูกได้รับการแก้ไขดังตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผศ.พีรญา เขตพงษ์ เป็นต้น

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ บางท่านได้ถามประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ว่าในวันที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวาระการลงมติเลือกอธิการบดี มทร.พระนคร ท่านประธานสภาฯ อยู่ในที่ประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร หรือออกนอกห้องประชุมเพื่อทำตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ตอบว่าได้อยู่ในที่ประชุมตลอดการลงมติเพื่ออธิการบดี มทร.พระนคร ซึ่งถือว่าการกระทำนี้เป็นการฝ่าฝืนมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่มีมติในคราวประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการ ไม่ขอร่วมสนับสนุนการสรรหาอธิการบดี มทร.พระนคร โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะไม่อยู่ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อร่วมลงมติเลือกอธิการบดี มทร.พระนคร ซึ่งได้ออกประกาศต่อประชาคมไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้ลงนามประกาศจุดยืนเอง

ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอให้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ได้เล่าถึงบรรยากาศในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวาระการเลือกอธิการบดี มทร.พระนคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ก็ได้เล่าถึงบรรยากาศในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมก็ได้มีการลงมติเพื่อเลือกอธิการบดี มทร.พระนคร ไปตามปกติ และผลของการลงमतีก้อออกมาว่า รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ ต่อ ๒ เสียง ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการพิจารณาให้มีการถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่าสามารถดำเนินการได้โดยวิธีการใดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สามารถดำเนินการให้ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ออกจากตำแหน่งคือต้องอาศัยความในข้อที่ ๒๐ (๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

คือ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ การพ้นจากตำแหน่งตามความในข้อที่ ๒๐(๖) นี้ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเท่าที่มีอยู่

ผศ.สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าจริงๆ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) มีทางออกขอเสนอให้ท่านดำเนินการหาทางออกที่ดีกว่าที่จะดำเนินการถอดถอนจะเหมาะสมและสง่างามมากกว่าที่จะมีการลงมติถอดถอนตามข้อบังคับฯ

ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอให้ที่ประชุมพักการประชุมเป็นเวลา ๑๐ นาที เมื่อครบกำหนดเวลาพักการประชุม ๑๐ นาที ต่อจากนั้นก็ดำเนินการประชุมต่อ

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้มีความเห็นให้ดำเนินการตามความในข้อที่ ๒๐ (๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมเสนอให้มีการลงคะแนนลับโดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่มีสถานะภาพกรรมการอยู่ในวันนี้มี ๑๓ คน และเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓ คนครบตามจำนวนเท่าที่มีอยู่

มติที่ประชุม รับทราบ และได้มีการลงมติลับ โดยมีมติจำนวน ๙ เสียง ให้ถอดถอนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ้นจากตำแหน่ง และไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงมีมติจำนวนสองในสามของจำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเท่าที่มีอยู่ ดังนั้น ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล จึงพ้นจากตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นับตั้งแต่วันที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีมติให้ออกจากตำแหน่ง ทำให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ วางลงตามความในข้อที่ ๒๐ วรรคห้า แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

วาระที่ ๔.๒ ดำเนินการตามความในข้อที่ ๘ การได้มาซึ่งประธานสภา ให้กรรมการคัดเลือกตนเองตามวิธีการที่เห็นสมควร ประกอบกับวรรค ๒ กล่าวคือ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา หรือตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการว่างลงก่อนครบวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานสภาต่อไป ทั้งนี้ตามความในข้อที่ ๒๐ วรรคห้า กล่าวคือ ในกรณีที่ประธานสภา หรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกหรือเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีเสนอ ๒ แนวทางเลือกคือ ให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก กับให้มีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอชื่อกรรมการคณาจารย์และข้าราชการด้วยตนเองเสนอรายชื่อผู้ทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ต่อที่ประชุม

ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ทำหน้าที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีท่านใดที่จะแสดงความสมัครใจ ในการเปิดโอกาสให้ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่สนใจเสนอตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกในที่ประชุมได้

ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังที่ประธานการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม

ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล ได้ทำหน้าที่ตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั่วคราวและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้สอบถามว่าจะมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนใหม่ ตามข้อบังคับฯ หรือไม่

อาจารย์นพฤศน์ ดำน้อย กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในที่ประชุมโดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือออกเสียงรับรองการเสนอชื่อ

อาจารย์สัมพันธ์ สุวรรณคีรี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในที่ประชุมโดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือออกเสียงรับรองการเสนอชื่อ

นายโยธิน หนูแดง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในที่ประชุมโดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือออกเสียงรับรองการเสนอชื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ขอเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในที่ประชุมโดยมีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการยกมือออกเสียงรับรองการเสนอชื่อ

ประธานในที่ประชุมชั่วคราว (ผศ.ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล) ประธานในที่ประชุมจึงได้สรุปว่า มีการเสนอชื่อจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๒ รายชื่อ ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี และ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เข้ารับการคัดเลือก และได้แจ้งให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงคะแนนในใบลงคะแนนเพื่อเสนอชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยการลงมติ ตามความในข้อที่ ๒๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ผลการลงคะแนน และนับผลของการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกันเองของ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการให้ทำหน้าที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ผลปรากฏว่า ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน ๘ เสียง คัดเลือกให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง และด้วยคะแนนเสียง ๓ เสียง คัดเลือกให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทราภาขจี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง และมีผู้งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง (ในวาระนี้มีจำนวนกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม และที่อยู่ในที่ประชุมขณะที่มีการลงมติในวาระนี้จำนวน ๑๒ คน จากจำนวน กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เท่าที่มีอยู่จำนวน ๑๓ คน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน ๘ ต่อ ๓ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง คัดเลือกให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ทำหน้าที่ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สภาคณาจารย์และข้าราชการมีมติเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗) ตามความในข้อที่ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ซึ่งได้รับเลือกหรือเลือกตั้งจะอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ตามความในข้อที่ ๒๐ วรรคห้า แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ประชุมให้สรุปผลมติที่ประชุม นำเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรายงานสภามหาวิทยาลัยรับทราบมติดังกล่าว ตามลำดับต่อไป

วาระที่ ๔.๓ พิจารณาการทำหน้าที่ในตำแหน่ง รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ของนายสุนทร เจริญจื้อ

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เสนอว่าสืบเนื่องจากการทำหน้าที่ของ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ของนายสุนทร เจริญจื้อ มีปัญหาในเรื่องในการที่ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ปอมท. ได้มอบเงินในสนับสนุนเพื่อการรับรอง ประธานสภาคณาจารย์ที่มาจากสมาชิกของ ปอมท.ที่เดินทางมาประชุมโครงการประชุมประจำเดือนของ ปอมท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นั้นได้ส่งมอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ให้มาใช้จ่ายในการสนับสนุนการรับรองประธานสภาคณาจารย์ ที่เป็นสมาชิก ปอมท.ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งนายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ไม่ได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ เจริญจื้อสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผศ.พีรญา เขตพงษ์) เพื่อมาใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมแต่อย่างใด โดยนายสุนทร เจริญจื้อ แจ้งมาโดยตลอดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการในทุกๆครั้งว่าตนได้มอบเงินให้กับกองคลังชำระระบบทางราชการไปแล้วจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ครบถ้วน และต่อมาที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบหมายให้ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ติดตามเงินจำนวนดังกล่าวให้นำคืนกลับมาเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปของโครงการจัดประชุม ปอมท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ แต่เมื่อ ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว ได้ไปทวงถามไปที่เจ้าหน้าที่ กองคลัง เจ้าหน้าที่กองคลังบอกว่าได้รับยอดเงินมาจาก นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และได้ออกใบเสร็จรับเงินจำนวน ๑ ฉบับ เป็นยอดเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากประเด็นนี้ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงได้มีความเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่มาจากการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน ๕ คน ต่อไป เพื่อสรุปผลข้อเท็จจริงของ

จำนวนยอดเงินดังกล่าวที่ได้รับมาจาก ปอมท. ผู้ใดเป็นผู้เก็บรักษา เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นทางสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับฯ ข้อที่ ๒๐(๖) ต่อไป

นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ แจ้งว่าในประเด็นนี้ถือว่าตนไม่ได้ทำความเสียหายใดๆ เพราะก็ได้ส่งมอบคืนเงินที่ได้รับมาจาก ปอมท. จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับทางกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้นำเงินเก็บรักษาเข้าระบบราชการถูกต้อง ซึ่งตนก็เห็นว่าตนไม่ได้ทำความเสียหายใดๆเกิดขึ้น กับสภาคณาจารย์และข้าราชการ และไม่เป็นเรื่องร้ายแรงใดๆ แต่ที่สุดแต่ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะพิจารณาเห็นสมควรดำเนินการอย่างไร

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งว่าขณะนี้เงินที่กองคลังรับไปเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แล้วจริง แต่มีการส่งมอบครั้งหลังสุดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มเติมจากครั้งแรก รวมเป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพราะได้รับสำเนาใบเสร็จฉบับที่ ๒ จากกองคลัง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงได้ถามว่าเหตุใด นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ แจ้งที่ประชุมโดยอ้างมาตลอดว่าได้ส่งมอบเงินให้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ไปแล้วจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ครบถ้วนไปตั้งแต่ช่วงที่มีการจัดการประชุม ปอมท. คือในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงแล้วได้ส่งมอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี แต่เมื่อมีการทวงถามในที่ประชุมหลายครั้ง จึงได้มีการนำเงินไปมอบให้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อีกในภายหลังจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จฉบับลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม ที่ประชุมเสนอรายชื่อ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนี้ จำนวน ๕ คน ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทร์ราชจี | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.สมนึก แก้ววิไล | กรรมการ |
| ๓. นายสัมพันธ์ สุวรรณศิริ | กรรมการ |
| ๔. นายนพคุณ คำน้อย | กรรมการ |
| ๕. นายโยธิน หนูแดง | กรรมการและเลขานุการ |

วาระที่ ๔.๔ พิจารณาการขอลาออกจาก กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของรองศาสตราจารย์รังสรรค์ อักษรชาติ อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ที่ประชุมรับทราบผลการลาออกจาก กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของรองศาสตราจารย์รังสรรค์ อักษรชาติ อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ดังนั้นกล่าวคือ ประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก เป็นไปตามข้อที่ ๒๐ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้นรองศาสตราจารย์รังสรรค์ อักษรชาติ จึงพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ยื่นใบลาออกคือ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (หนังสือลาออกลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ว่างลงต่อไป

วาระที่ ๔.๕ พิจารณาการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ตามความในข้อที่ ๓ วรคหำ และวรคคท (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ รับทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๖๒๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงทำให้ความเป็น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ จึงสิ้นสุดลงเฉพาะตัวก่อนครบวาระ ตามความในข้อที่ ๓ วรคหำ และวรคคท (๕) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งดังกล่าว ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ รายงานมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ว่างลงต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าตนเองจะขอยกเลิกที่เคยร่วมมือในการหักเบี้ยประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจำนวนคนละ ๑๐๐ บาท ที่สะสมเป็นเงินกองกลางของ สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อใช้ในการดำเนินการอำนวยความสะดวกตามกิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันเงินกองกลางดังกล่าวมียอดเงินจำนวนมากเพียงพอต่อการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้ว จึงขอเงินที่เคยให้ความร่วมมือหักไว้ครั้งการประชุมละ ๑๐๐ บาท โดยขอคืนย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มมีการหักเบี้ยประชุมดังกล่าวเป็นต้นไป

มติที่ประชุม มอบให้ ผศ.พีรญา เขตุงษ์ เจริญญิกสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดำเนินการมอบเงินจำนวน ๑,๖๐๐ บาท คืนให้แก่ นายสุนทร เจริญจื้อ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนที่ ๒ โดยนายสุนทร เจริญจื้อ ได้รับเงินเบี้ยประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในทุกครั้งที่มีการประชุมและตามที่มีการหักเงินคืนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยในที่ประชุมครั้งนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

นัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งต่อไป สมัยสามัญ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว)
เลขาธิการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้บันทึก / ผู้ตรวจรายงานการประชุม